

แบบบันทึกกิจกรรม PLC โรงเรียนบ้านดอนรูป

วัน/เดือน/ปี 9 มิถุนายน 2564

ผู้นำวง ผู้อำนวยการอภิเดช จิตรมุง


(Knowledge Vision – KV) เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์โควิด (COVID – 19)

ในสถานการณ์ช่วงโควิด (COVID – 19) ที่อาจจะมีการหยุดเรียนยาวนาน การใช้ใบงานในระบบ On Hand ควบคู่กับการสอนออนไลน์ จะต้องปรับเปลี่ยนไปตามตารางสอนโดยบทบาทของครูต้องเปลี่ยนไป ครูต้องคิดวางแผนในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing - KS)	แก่นความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Assets – KA)
<p>ผอ. การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ขอชื่นชมคุณครูทุกคนที่กล้าเปิดประสบการณ์ของตัวเอง ทุกคนมีเทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่ดี และกิจกรรมต่างในโรงเรียน</p> <ul style="list-style-type: none">- กิจกรรมลูกเสือ- กิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียน โดยผอ.กำหนดสีเหลืองและสีน้ำเงิน <p>ผอ.มอบหมายให้ครูหนุ่มไปหาแนวทางหรือจัดรูปแบบกีฬา ว่ามีกีฬาอะไรบ้างที่จะมาซัพพอร์ตในคาบกีฬา และแบ่งนักเรียนกับคุณครูอยู่แต่ละสี</p> <ul style="list-style-type: none">- โรงเรียนวิถีพุทธ- การบริหารจัดการในสถานศึกษา <p>มีแต่งตั้งคำสั่งแบ่งฝ่ายงานเรียบร้อยแล้ว และคำสั่งครูเวรประจำวันในวันราชการ, คำสั่งเวรรักษาการณ์ ให้ครูเวรบันทึกในการอยู่เวรด้วย</p> <ul style="list-style-type: none">- การนิเทศภายในสถานศึกษา	<p>การสอนออนไลน์ของคุณครู</p> <ol style="list-style-type: none">1.ครูทุกคนมีเทคนิคการสอนหรือวิธีการสอนที่ต่างกันไป แต่คุณครูทุกคนสอนดี ผอ.ให้คุณครูพัฒนาการสอนที่ดีแบบนี้ให้ต่อไป2.คุณครูทุกคนต้องชี้แจงกับผู้ปกครองให้ละเอียดและชัดเจนในใบงานของนักเรียน3.ส่วนนักเรียนที่มีอุปกรณ์ไม่พร้อมในการเรียนออนไลน์ ผอ.บอกว่าไม่เป็นไร ให้คุณครูชี้แจงให้ผู้ปกครองให้เข้าใจ และผอ.ให้จัดทำเกียรติบัตรให้กับคุณครูและนักเรียนเรื่องมีทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล Digital Literacy ในการเรียนออนไลน์ <p>การนิเทศภายในสถานศึกษา</p> <p>ผอ.แจ้งว่าปีนี้เขตพื้นที่ให้เครื่องมือมาแล้ว ให้ฝ่ายแผนนำไปวิเคราะห์ว่างานแต่ละฝ่ายของใคร ฝ่ายงานต่างๆมีงานอะไรบ้างให้นำเครื่องมือมาดูในการปฏิบัติงานตามหัวข้อต่างๆ แล้วให้หัวหน้างานแต่ละงานไปติดตามงาน และผอ.จะคอยกำกับติดตามงานแต่ละฝ่ายกับหัวหน้างานเรื่อยๆ ว่าแต่ละฝ่ายดำเนินการได้มากน้อยเพียงใด</p> <p>กิจกรรมลูกเสือ</p> <p>ให้จัดซื้ออุปกรณ์ในการเตรียมความพร้อมในการเข้า</p>
<p>ครูนันทนา</p> <p>เรื่องใบงานของนักเรียนเพราะในแต่ละหน่วยการเรียนรู้อาจจะมีใบงานแค่ 1 ใบก็ต้องชี้แจงให้กับผู้ปกครองให้เข้าใจ</p>	

<p>ครูจริญญา การสอนออนไลน์อาจจะมีอุปสรรคในเรื่องของการทำกิจกรรมเพราะนักเรียนมีอุปกรณ์ไม่พร้อม</p>	<p>ค่ายลูกเสือ เพื่อกิจการลูกเสือเจริญก้าวหน้าและให้คุณครูฝ่ายประถมแบ่งสอนโดยครูฝ่ายประถมต้นสอน ป.1- 3 ซึ่งเป็นลูกเสือสำรอง และครูฝ่ายประถมปลายสอน ป.4-6 ซึ่งเป็นลูกเสือสามัญ</p>
<p>ครูนิตยา การสอนออนไลน์ของปฐมวัย อนุบาล 1 – 3 คุณครูทุกคนฝ่ายปฐมวัยมีรูปแบบจัดการเรียนการสอนดีอยู่แล้ว ไม่น่าเป็นห่วง เพราะแต่ละคนมีเทคนิคการสอนที่ดี</p>	<p>กิจกรรมกีฬาภายใน ผอ.ให้ใช้สีเหลืองกับสีน้ำเงิน คุณครูทุกคนเห็นด้วยและให้ครูหนุ่มจัดแบ่งสีของนักเรียนและคุณครูประถมต้นและประถมปลาย พร้อมหาแนวทางรูปแบบในการจัดกิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียน โรงเรียนวิถิพุทธ ผอ.ให้คุณครูดลพรรับผิดชอบนำสวตมนต์ฝ่ายประถมต้น นักเรียนชั้นป.1- 3 ซึ่งจัดกิจกรรมฝั่งหน้าห้องของประถมต้น และส่วนประถมปลายจัดกิจกรรมฝั่งหน้าห้องประถมปลาย โดยมีคุณครูพงศ์ภวิพัฒน์นำสวตมนต์ในการดำเนินการกิจกรรมวิถิพุทธ</p>

ลงชื่อ ศิรินทรา ทองศรี ผู้บันทึก
(นางสาว ศิรินทรา ทองศรี)

ลงชื่อ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนรูป
(นายอภิเดช จิตรมั่ง)